

คำถามที่พบบ่อย [มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2025]

หากพนักงานเข้าร่วมกับ Baxter ผ่านการควบรวมหรือการซื้อกิจการ โปรดให้ผู้สมัครที่เป็นบุตรของคุณระบุวันที่จ้างงานเดิมของผู้ปกครองลงใน ใบสมัครเป็นวันที่จ้างงานกับบริษัทเดิม ไม่ใช่วันที่เริ่มต้น/วันที่ควบรวมหรือซื้อกิจการของ Baxter

คุณสมบัติ

สำหรับพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานใน Vantive บุตรของพนักงานนั้น ๆ จะมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาโกลบอลประจำปี 2025 ของ Baxter หรือไม่ บุตรของพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานใน Vantive จะไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาโกลบอลประจำปี 2025 ของ Baxter

บุตรของพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานใน Vantive ผู้ซึ่งได้รับการศึกษาประจำปี 2024 หรือปีที่ผ่าน ๆ มา จะมีสิทธิ์ต่ออายุทุนการศึกษาของตนเองได้สูงสุด 3 ครั้ง หรือจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน โดยคำนึงว่าคุณสมบัติทั้งหมดของพวกเขายังคงตรงตามเกณฑ์หลังจากแยกจากกับ Baxter

Vantive กำลังอยู่ในกระบวนการพัฒนาโครงการด้านการกุศลและการมีส่วนร่วมของพนักงานของตนเอง ดังนั้นทีมการสื่อสารของ Vantive จะทำการแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลัง

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีสุดท้ายสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษานี้ได้หรือไม่ หากสามารถเข้าร่วมได้ นักเรียนต้องส่งเอกสารใดบ้าง

ได้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีสุดท้ายสามารถสมัครเข้าร่วมได้ รวมถึงนักศึกษาปีแรกและปีที่สองในระดับมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน ผู้สมัครแต่ละรายต้องอัปโหลดเอกสารในส่วนเอกสารแนบ [ใบรับรองผลการศึกษา ผลการสอบ GCSE และ/หรือ A-level และอื่น ๆ] โรงเรียนบางแห่งภายนอกสหรัฐอเมริกาอาจต้องใช้เอกสารอื่นนอกเหนือจากเกรดเฉลี่ย ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำได้และเป็นที่ยอมรับ ในช่อง “เกรดเฉลี่ยสะสมในเกณฑ์ 4.00” ให้กรอก 4.00 ลงไปเป็นตัวอย่าง และอัปโหลดเกรดกับใบรับรองผลการศึกษาในส่วนเอกสารแนบ ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ Scholarship America จะปรับเกรดเฉลี่ยตามความจำเป็น

บุตรของฉันยังไม่ได้เลือกวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยที่จะเข้าศึกษาในฤดูใบไม้ร่วง

พวกเขาสามารถสมัครเข้ารับทุนการศึกษานี้ได้หรือไม่

ได้ เป็นเรื่องปกติหากนักเรียนยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกโรงเรียน/มหาวิทยาลัยภายในเวลาที่สมัคร โดยจะมีช่องในใบสมัครออนไลน์ให้เลือกโรงเรียนเป็น “ยังไม่ได้ตัดสินใจ” หลังจากนั้น Scholarship America จะตรวจสอบและเลือกผู้สมัคร 25% แรก ในฐานะผู้รับทุนการศึกษาใหม่ในระหว่างการดำเนินการ (อาจเป็นช่วงเวลาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม)

นักเรียนอาจต้องส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนที่เลือกไว้สำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ฉันเป็นพนักงานของ Baxter และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

ฉันสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษานี้ได้หรือไม่

พนักงานไม่มีสิทธิ์ในการสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ โครงการนี้มีให้เฉพาะกับบุตรของพนักงานเท่านั้น ติดต่อกับผู้จัดการของคุณหรือพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อดูว่ามีข้อเสนอสำหรับโครงการเบิกค่าศึกษาเล่าเรียนใด ๆ ภายในประเทศที่คุณทำงานอยู่หรือไม่

ฉันได้รับการจ้างงานจาก Baxter บุตรของฉัน (นักเรียนที่เป็นผู้สมัคร) ก็ได้รับการจ้างงานจาก Baxter เช่นกัน บุตรของฉันยังมีสิทธิ์ในการสมัครรับทุนการศึกษานี้หรือไม่
ไม่มี โครงการของ Baxter

มุ่งเป้าไปที่บุตรของพนักงานและหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ นั่นไม่ถือว่าพนักงานมีคุณสมบัติที่จะได้รับอนุญาตให้สมัครขอรับทุนการศึกษา ดังนั้น เนื่องจากบุตรของคุณทำงานเต็มเวลาให้กับ Baxter เขา/เธอจึงไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษานี้

เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและได้รับทุน/การสนับสนุนจากมูลนิธิของบริษัท (the Baxter Foundation) จึงมีหลักเกณฑ์ของ IRS ที่ต้องปฏิบัติตามในกระบวนการคัดเลือก พนักงานจะต้องตรงตามข้อกำหนดเฉพาะเช่นเดียวกับบุตรของพนักงาน

ในฐานะพนักงาน วันครบรอบสองปีของฉันในการทำงานร่วมกับ Baxter คือหลังจากหมดเขตรับสมัครไม่นานและฉันเป็นผู้รับเหมา/ลูกจ้างชั่วคราวก่อนหน้านี้
ฉันสามารถนับรวมเวลาทำงานของฉันเพื่อให้บุตรของฉันสามารถสมัครโครงการนี้ได้หรือไม่
ไม่ได้ เวลาทำงานไม่สามารถนับรวมกันได้ บุตรของคุณจะไม่มีสิทธิ์ในการสมัครขอรับทุนการศึกษานานกว่าจะถึงปีถัดไป

พนักงานจะต้องเป็นพนักงานเต็มเวลาหรือพาร์ตไทม์ (ไม่ใช่ผู้รับเหมาหรือลูกจ้างชั่วคราว)
เป็นเวลาสองปีเต็มภายในกำหนดเวลาการสมัครรับทุนการศึกษา หลังจากปิดรับสมัครแล้ว Scholarship America จะตรวจสอบใบสมัครทั้งหมดและเลือกผู้สมัคร 25% แรกที่มีคุณสมบัติเท่านั้น หลังจากนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ Baxter จะตรวจสอบผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกใหม่เหล่านั้นเพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เงื่อนไขการมีคุณสมบัติ: พนักงานจะต้องได้รับการจ้างงานในสหรัฐอเมริกาหรือหนึ่งในบริษัทย่อยของ Baxter ในต่างประเทศ หรือต้องเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานในโรงงานย่อยของ Baxter ในต่างประเทศ พลเมืองตริก็มีคุณสมบัติหรือไม่

โครงการทุนการศึกษานี้มีให้สำหรับบุตรของผู้ร่วมงานของ Baxter ทุกคนที่ Baxter ได้จ้างงานในทุกประเทศเป็นเวลาอย่างน้อยสองปีติดต่อกันภายในกำหนดเวลารับสมัคร
บุตรของพนักงานชาวตริก็มีสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษา หากคำนึงว่าคุณสมบัติอื่นที่เหลือตรงตามเกณฑ์

การสมัคร

บุตรของฉันจะสมัครเข้ารับทุนการศึกษานี้ได้อย่างไร

โครงการทุนการศึกษานี้บริหารงานโดย Scholarship America Inc. คลิกที่ลิงก์นี้เพื่อเริ่มขั้นตอนการสมัคร:

<https://learnmore.scholarsapply.org/thebaxterfoundation/>

คำถามที่พบบ่อยและหลักเกณฑ์สำหรับโครงการนี้พร้อมให้ใช้งานใน 19 ภาษา ซึ่งสามารถเลือกภาษาได้ในหน้าแรก

มีคู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับวิธีการส่งใบสมัครหรือไม่

Scholarship America มีวิดีโอบน YouTube สำหรับอธิบายการใช้งานฮับและวิธีการลงทะเบียน ทั้งนี้

ไม่มีคู่มืออ้างอิงเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการส่งใบสมัคร อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปฏิบัติตามวิธีการต่อไปนี้

- เมื่ออยู่ในหน้าแรกแล้ว คลิก “สมัครเลย” ที่ด้านล่างของหน้า นักเรียนจะต้องสร้างบัญชีและคลิก “ฉันเป็นนักเรียน” ที่อยู่ใต้ “มาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหม” หากนี่เป็นครั้งแรกที่เข้าถึงเว็บไซต์
- ลิงก์สำหรับการสมัครจะมีคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนเมื่อคุณเริ่มดำเนินการ ลิงก์โดยตรงไปยังการสมัครคือ: <https://www.scholarsapply.org/thebaxterfoundation> หากมีคำถามใด ๆ ในระหว่างขั้นตอนการสมัคร สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ [Scholarship America](#)

ในส่วนเอกสารของการสมัครบนช่องทางออนไลน์ ระบบจะขอใบรับรองผลการศึกษาศีปีล่าสุด

ฉันสามารถอัปโหลดใบรับรองผลการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการได้หรือไม่

ได้ ใบรับรองผลการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการก็สามารถใช้ได้ ใบรับรองผลการศึกษาที่ถูกต้องจะต้องมีชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม และเกรดที่ได้รับตลอดจนหน่วยกิตสำหรับแต่ละรายวิชา โดยแบ่งตามภาคเรียน (หรือเกรดสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย) ในแต่ละรายวิชาที่เรียน

ขณะนี้บุตรของฉันเรียนนอกเวลาในวิทยาลัยชุมชนและจะย้ายไปเรียนมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาหน้า

บุตรของฉันจะยังถือเป็นนักเรียนเต็มเวลาและสมัครรับทุนการศึกษาจาก Baxter ได้หรือไม่

นักเรียนจะต้องวางแผนที่จะเป็นนักเรียนเต็มเวลาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจึงจะมีคุณสมบัติ

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนสำหรับปีการศึกษาถัดไปและข้อกำหนดคุณสมบัติระบุว่านักเรียนจะต้องศึกษาหรือกำลังจะเข้าศึกษา

แบบเต็มเวลา หากบุตรของคุณเป็นเพียงนักเรียนนอกเวลาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยเท่านั้น

พวกเขาจะไม่มีคุณสมบัติได้รับทุนการศึกษานี้ ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนเต็มเวลาเมื่อส่งใบสมัคร

บุตรของฉันไม่เห็นโครงการทุนการศึกษาโกลบอลของ Baxter บนเว็บไซต์ทุนการศึกษาภายในฮับ เราจะค้นหาโครงการของ Baxter ได้อย่างไร

ใบสมัครจะไม่แสดงบนแดชบอร์ดจนกว่าจะอยู่ในระหว่างการดำเนินการหรือมีการส่งใบสมัครไปแล้ว

หากโครงการทุนการศึกษาโกลบอลของ Baxter ไม่แสดงบนเว็บไซต์ทุนการศึกษา โปรดส่งอีเมลไปยัง Scholarship

America โดยตรงที่ thebaxterfoundation@scholarshipamerica.org พวกเขาสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้

โดยอาจมีบางสิ่งในโปรไฟล์ของนักเรียนที่ห้ามไม่ให้พวกเขาจับคู่กับโครงการทุนการศึกษาของ Baxter

นักเรียนของคุณยังสามารถลองกลับไปทีหน้าเรียนรู้เพิ่มเติมได้

(<https://learnmore.scholarsapply.org/thebaxterfoundation/>) หลังจากสร้างบัญชีเสร็จแล้ว

เราเห็นโครงการทุนการศึกษาเพิ่มเติมบนฮับ Scholarship America

บุตรของฉันสามารถสมัครโครงการเหล่านั้นได้หรือไม่

ได้ บ่อยครั้งที่นักเรียนจะเห็นโครงการทุนการศึกษาอื่น ๆ ที่สมัครได้ภายในเว็บไซต์ทุนการศึกษา

พวกเขาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเหล่านั้นได้อย่างแน่นอน หากคุณสมบัติของพวกเขาตรงตามข้อกำหนด

นักเรียนอาจเห็นข้อความ “จากข้อมูลบนโปรไฟล์ของคุณ คุณอาจมีคุณสมบัติได้รับทุนการศึกษาต่อไปนี้ คลิก

“เรียนรู้เพิ่มเติม” สำหรับทุนการศึกษาแต่ละทุนเพื่อดูว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดหรือไม่ก่อนสมัคร”

การต่ออายุทุนการศึกษา

เมื่อ Baxter ไม่ได้จ้างงานผู้ปกครองของนักเรียนอีกต่อไป นักเรียนมีคุณสมบัติในการต่ออายุทุนการศึกษาหรือไม่

มี นักเรียนเหล่านั้นมีคุณสมบัติในการต่ออายุทุนการศึกษา แม้ว่า Baxter

จะไม่ได้จ้างงานผู้ปกครองของพวกเขาแล้วก็ตาม เมื่อนักเรียนกลายเป็นผู้รับทุนการศึกษาแล้ว จะถือว่าเป็น “การต่ออายุ”

ต่อไปและสามารถต่ออายุทุนการศึกษาได้อีก 3 ครั้งหรือจนกว่าพวกเขาจะสำเร็จการศึกษา

ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

กรมสรรพากรแห่งสหรัฐอเมริกาควบคุมโครงการทุนการศึกษาสำหรับมูลนิธิขององค์กร

โดยระบุว่าบริษัทไม่สามารถปฏิเสธการต่ออายุของผู้รับทุนการศึกษาในปัจจุบันได้

เนื่องจากบริษัทไม่ได้จ้างงานผู้ปกครองที่เป็นพนักงานอีกต่อไป ดังนั้น สำหรับผู้สมัครใหม่

วันที่ครบกำหนดคือวันสุดท้ายของช่วงการสมัคร ตัวอย่างเช่น ในปี 2025 ผู้ปกครองที่ทำงานที่ Baxter

ต้องเป็นพนักงานของ Baxter มาแล้วเป็นเวลาสองปี ณ วันที่ 1 เมษายน 2025 ซึ่งเป็นวันที่ปิดรับสมัคร

ลิงก์ต่อไปนี้เป็นลิงก์สำหรับอ้างอิงข้อบังคับของ IRS: Rev. Proc. 76-47, 1976-2 C.B. 670 (แก้ไขโดย Rev. Proc. 85-51)

- https://www.irs.gov/pub/irs-tege/rp76_47.pdf
- https://www.irs.gov/pub/irs-tege/rp85_51.pdf

บุตรของฉันได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาโกลบอลของ Baxter เมื่อปีที่แล้วและพร้อมที่จะต่ออายุทุนการศึกษาสำหรับปีนี้ บุตรของฉันจะต่ออายุทุนการศึกษาได้อย่างไร

ผู้รับการต่ออายุทุนการศึกษาทุกรายจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลจาก Scholarship America ภายในไตรมาสแรกของปี 2025 โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์อีเมลขยะหากไม่พบอีเมลดังกล่าว

หากที่อยู่อีเมลของบุตรของคุณมีการเปลี่ยนแปลงหลังการสมัครในตอนแรก โปรดติดต่อ Scholarship America ที่ที่อยู่อีเมล thebaxterfoundation@scholarshipamerica.org และแจ้งที่อยู่อีเมลปัจจุบันของนักเรียน การแจ้งเตือนทางอีเมลนี้จะระบุขั้นตอนที่จำเป็น ซึ่งนักเรียนต้องดำเนินการเพื่อต่ออายุทุนการศึกษาของตนเอง

เงินทุน

หากผู้สมัครอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร ผู้สมัครจะได้รับเงิน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่คิดตามสัดส่วนของเงินปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษเพื่อนำไปใช้สำหรับการศึกษาในสหราชอาณาจักรหรือไม่ นักเรียนที่อาศัยอยู่นอกแคนาดาและสหรัฐอเมริกา (รวมถึงเขตแดนของสหรัฐอเมริกา) สามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการรับเงินทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินท้องถิ่น ยกเว้นสำหรับประเทศต่อไปนี้ โดยประเทศที่จะได้รับการโอนเงินทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นมีดังนี้

หากธนาคารของคุณตั้งอยู่ในประเทศที่ระบุไว้ด้านล่าง

เงินทุนการศึกษาจะโอนเข้าบัญชีของคุณเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

โดยถือเป็นการรับประกันของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีธนาคารของคุณสามารถรับเงินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้

แองโกลา	อินโดนีเซีย	รวันดา
อาร์เจนตินา	จาไมกา	เซเชลส์
อาร์เมเนีย	เคนยา	เซียร์ราลีโอน
อาเซอร์ไบจาน	สาธารณรัฐประชาธิปไตย	เกาหลีใต้
บังกลาเทศ	ประชาชนลาว	ซูรินาม
เบลารุส	เลโซโท	ไต้หวัน
เบอร์มิวดา	สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย	ยูเครน
ภูฏาน	มาเก๊า	อุซเบกิสถาน
บอสเนีย	มาซิโดเนีย	เวเนซุเอลา
บราซิล	มาดากัสการ์	เวียดนาม
บรูไน	มาลาวี	หมู่เกาะวอลิสและฟูตูนา
เคปเวิร์ด	มาเลเซีย	หมู่เกาะเวสต์อินดีส
ชิลี	มอริเตเนีย	
จีน	มอริเชียส	
โคลอมเบีย	สาธารณรัฐมอลโดวา	
คอโมโรส	มองโกเลีย	
คอสตาริกา	โมซัมบิก	
จิบูตี	เนปาล	
โตมินีกา	เนเธอร์แลนด์	
เอริเทรีย	นิการากัว	
แกมเบีย	ปากีสถาน	
จอร์เจีย	ปารากวัย	
กัวเตมาลา	เปรู	
กินี	โรมาเนีย	
ฮอนดูรัส	สหพันธรัฐรัสเซีย	

บุตรของฉันจะเข้าเรียนในวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยภายในสองสัปดาห์ แต่เรายังไม่ทราบข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผู้รับทุนการศึกษาในปีนี้เลย คุณทราบหรือไม่ว่าจะมีประกาศเกี่ยวกับเงินทุนเมื่อใด

โครงการทุนการศึกษาของ Baxter บริหารงานโดยบุคคลที่สามซึ่งก็คือ Scholarship America (SAI) ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม บุตรของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล (ไปยังที่อยู่อีเมลที่พวกเขาระบุไว้ในใบสมัครของตน) จาก SAI โปรดให้บุตรของคุณตรวจสอบอีเมลดังกล่าว เนื่องจากเราได้ระบุ**ขั้นตอนที่จำเป็น**ซึ่งพวกเขาต้องดำเนินการ หากบุตรของคุณระบุที่อยู่อีเมลที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว โปรดติดต่อ Scholarship America ทันทีที่อีเมล thebaxterfoundation@scholarshipamerica.org และแจ้งที่อยู่อีเมลปัจจุบันของบุตร/นักเรียนของคุณ

มีการจัดสรรเงินทุนอย่างไรบ้าง

Scholarship America (SAI) จะดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาในนามของมูลนิธิ สำหรับนักเรียนในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเปอร์โตริโก Scholarship America จะจ่ายเงินทุนเป็นเช็คที่สามารถใช้จ่ายกับโรงเรียนได้ และจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของที่พักอาศัยของผู้รับทุนแต่ละราย โดยจะมีการโอนเงินทุนไปยังผู้รับทุนการศึกษานานาชาติทุกรายเมื่อ SAI ได้รับแบบฟอร์มการโอนเงินและหลักฐานการลงทะเบียนแล้ว

ทุนการศึกษานี้สามารถนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอะไรได้บ้าง

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและสามารถใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม หนังสือ และอุปกรณ์ที่จำเป็น) เท่านั้น

การเลื่อนเวลาคืออะไร

การเลื่อนเวลาคือเมื่อนักเรียนตัดสินใจที่จะเลื่อนการศึกษา หยุดเรียนชั่วคราวระยะเวลาหนึ่ง ในขณะที่เดียวกันก็ยังคงต้องการรักษาคุณสมบัติในการรับทุนการศึกษาเมื่อกลับมาศึกษาอีกครั้ง โดยเราอนุญาตให้เลื่อนได้หนึ่งครั้งต่อผู้รับทุนการศึกษาหนึ่งราย และระยะเวลาการเลื่อนจะต้องไม่เกินสองปี

ยังคงมีคำถามที่ไม่ได้ระบุไว้ในคำถามที่พบบ่อยข้างต้น ใช่หรือไม่ โปรดส่งคำถามไปยังอีเมล andrea_cherubini@baxter.com

หากนักเรียนมีคำถามเกี่ยวกับการสมัคร โปรดส่งอีเมลหรือโทรไปที่ Scholarship America โดยตรงที่อีเมล thebaxterfoundation@scholarshipamerica.org และ +01-507-931-8370 แล้วสอบถามเกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษาโกลบอลของ Baxter